



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>งานอุ่นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดก.ดิจิทัลฯ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวทรวง ผบช.สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. ร่วมแถลงข่าวในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2561-19 ม.ค. 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม</p> <p>นพ.สุขุม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ว่า ได้จัดทีมแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ทีมจักรยานแพทย์ 60 คน กระจายตามเส้นทางปั่นจักรยาน, จุดบริการทางการแพทย์กระจายทุก 500 เมตร ในลักษณะสลับฟันปลาตลอดเส้นทาง ระบบการส่งต่อฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล เตรียมรพ.เพื่อรองรับผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป ประสานความร่วมมืออาสาสมัครกู้ภัยร่วมทำงาน ส่วนที่จุดลงทะเบียนผู้ปั่นจักรยาน จะมีการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต พร้อมทีมแพทย์ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวและซักถามประวัติโรคประจำตัว แนะนำก่อนร่วมกิจกรรมควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดูเส้นทางปั่นที่เหมาะสมกับสุขภาพ แต่งกายให้เหมาะสมและสวมหมวกกันน็อก รวมทั้งเตรียมกระเป๋าสำรองเครื่องดื่มและอาหารขณะร่วมกิจกรรม ระหว่างการปั่นหากรู้สึกมีอาการผิดปกติ สามารถหลบเข้าข้างทางและพบหน่วยแพทย์ที่จัดเตรียมไว้</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์บ้านเมือง เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ thaigov ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช่อง 3 ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการรายวัน มติชน คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวระหว่างการสัมมนาวิชาการ "การใช้กัญชาทางการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์" ตอนหนึ่งว่า การปลดล็อกกัญชาต้องคำนึง 2 ส่วนคือ 1.ไม่ให้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายกลายเป็นถูกกฎหมาย ตามกรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 2.ยินยอมให้วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งหลายประเทศนำมาใช้แล้ว ส่วนในไทยยังไม่ได้ศึกษาเชิงลึก ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานวิจัยเรื่องกัญชาและผู้ผลักดันกฎหมายจะทำงานคู่ขนานกัน โดยตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรกดูแลการศึกษาวิจัย สธ.เป็นเจ้าภาพ ชุดที่ 2 ดูแลเรื่องกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ก.ยุติธรรมรับผิดชอบ คาดว่าสัปดาห์นี้จะเสนอชื่อกรรมการให้กรม.อนุมัติ จากนั้นจะเดินทางมาทุกเรื่อง โดยประเด็นสิทธิบัตรยาจะหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้ข้อยุติภายใน 2 สัปดาห์ ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องสูตรยาอาจให้ต่างชาติเข้ามาร่วมในรูปแบบของการร่วมทุนหรือหุ้นส่วน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้มองที่แพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียว ยังระดมความรู้จากแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่น่าพืชเสพติดมาเป็นสมุนไพรอาหารเสริมและยารักษาโรค แต่อยากให้รวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อควบคุมได้อย่างเป็นระบบ เหมือนรพ.อภัยภูเบศรที่สกัดสมุนไพรเป็นยารักษาโรคและอาหารเสริมที่มีมาตรฐานรับรอง</p> <p>-เสนอข่าว นายนิคม เต็มศรีสุข เลขธิการ.ป.ส. กล่าวว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ ได้สั่งการให้.ป.ส. ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อหาข้อสรุปเป็นการเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังเชิญผู้แทนจากสถานทูตทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวหารือตั้งแต่ควบคุมการปลูก เลือกลายพันธุ์ ใช้ทางการแพทย์</p> <p>-ด้าน ผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย กล่าวว่า ในออสเตรเลียมีก.สาธารณสุขเป็นหน่วยงานควบคุมกัญชา มีกระบวนการควบคุมทั้งปริมาณการปลูก และนำไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งมีกฎหมายควบคุมกัญชามากเหมือนในไทย หากจะนำไปใช้ในเชิงธุรกิจทางการแพทย์ ภาคเอกชนต้องมีความรอบคอบในการปลูกและกระบวนการผลิต ส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน เนชั่นทีวี เว็บไซต์ประชาไท ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ช่อง 3</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เนชั่นทีวี</p>	<p>ปริมาณการปลูกกัญชาจะควบคุมตามจำนวนผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูลว่าไม่สามารถยกเลิกสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาได้ เนื่องจากติดปัญหาความร่วมมือ TRIPS Agreement ไม่เป็นความจริง เพราะความตกลงทริปส์เป็นเรื่องพันธู์พีช และจุลชีพ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ส่วนเรื่อง PCT แม้จะมีข้อตกลงร่วมกันแต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของไทย คือ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และอยากทราบว่าอีก 28 คำขอสิทธิบัตร มีรายละเอียดอย่างไร และขัดกับกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนออกแถลงการณ์เตือน สนช. กรณีการเพิกถอนสิทธิบัตรกัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระบุว่า ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูลว่าไม่สามารถยกเลิกคำขอทั้งหมดได้ เพราะติดปัญหา TRIPs Agreement และมาตรา 17 วรรคท้ายของ พ.ร.บ. ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นคำชี้แจงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการยกเลิกสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอำนาจตามกฎหมายไทยอย่างสมบูรณ์</p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า นายคมสันต์ โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอคัดคำขอสิทธิบัตรของต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทั้งหมด เบื้องต้นได้รับการปฏิเสธ แต่เมื่อเห็นคณะที่เดินทางไปถ่ายคลิปวิดีโอ ก็ยอมให้คัด 11 คำขอ ส่วนที่เหลืออีกกว่า 20 คำขอยังไม่เปิดเผย และทราบว่ามีย่อยของอีกมาก แสดงว่ามีกระบวนการบางอย่างที่ไม่ยอมให้เปิดเผยทั้งหมด ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัย ที่แฟนเพจ "ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" หรือลงชื่อในวันที่ 22 พ.ย. เวลา 13.00 น. ที่โรงอาหารรัฐสภา จากนั้นจะยื่นหนังสือพร้อมกับแถลงการณ์ให้กับ สนช. ในเวลา 13.30-14.00 น.</p> <p>ส่วนเรื่องสิทธิบัตร หากสิทธิบัตรยังไม่มีการเพิกถอนแล้วมีการปลดล็อกกฎหมาย จะเกิดความเสียหายทันที เพราะสิ่งที่จะนำมาศึกษาโรคต้องไปขอสิทธิบัตรจากต่างชาติก่อน หรือต้องขอรับอนุญาตจากสิทธิบัตรที่มีอยู่ทั้งหมด</p> <p>-เสนอข่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งองค์กรกัญชาเพื่อป้องกันรักษาโรค พร้อมผลักดันให้กัญชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ และจัดให้มีศูนย์กลางบำบัดรักษาโรคด้วยกัญชาและกระท่อมในประเทศไทย ย้ำห้ามต่างชาติจดสิทธิบัตรพืช 2 ชนิด เป็นเวลา 10 ปี โดยจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.คมวัฒน์ จันทรลาวัณย์ จักษุแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ หนึ่งในสมาชิก New Dem ของพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า อยากเสนอให้รัฐหรือผู้ที่ทำหน้าที่รัฐต่อไปผลักดันทิศทางของการพัฒนาปัญญาในประเทศไทย 3 ประการ 1.รัฐควรเปิดเสรีการปลูก ผลิต การสกัด 2.รัฐต้องส่งเสริมการวิจัยสายพันธุ์กัญชา รวมถึงวิจัยผลิตภัณฑ์และปกป้องสิทธิบัตรสายพันธุ์กัญชาของไทย และ 3.รัฐต้องเป็นทัพหน้าให้กับประชาชนหรือเอกชนในการเปิดตลาดต่างประเทศ</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาไท</p>	<p>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตธี ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี เป็น“วันสถาปนาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ปีนี้ครบ 16 ปี ซึ่งนอกจากทำให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศแล้ว ยังได้รับการยกย่องในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล นำมาสู่การสร้างเชื่อมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน ลดความยากจนจากภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาและความเหลื่อมล้ำ ในปี 2562 สปสช.ยังคงมุ่งมั่นสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชน โดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด ไทย โพสต์</p>	<p>รพ.พระราม 2 ปฏิเสธการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.อังคณา สรียาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล กล่าวถึงกรณีกรม สบส.สอบข้อเท็จจริง รพ.พระราม 2 พบว่าพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยที่ถูกสาดน้ำกรดเอง ทั้งที่ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสั่งให้รับผู้ป่วยไว้ในรพ. ว่า สบส.ยังไม่ได้ส่งเรื่องหรือส่งชื่อพยาบาลมาให้ ซึ่งตั้งแต่นายอัครวิริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พาญาติผู้เสียชีวิตมาร้องเรียน ได้ตั้งคกก.ขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว โดยส่งหนังสือไป รพ.พระราม 2 เพื่อขอทราบรายละเอียดสถานการณ์ต่าง ๆ ถ้าทำผิดจริงต้องมีการลงโทษ ซึ่งมีตั้งแต่ถูกกล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต หากสอบแล้วมีอะไรที่มากกว่าก็จะส่งกลับไป สบส.พิจารณาอีกครั้ง</p> <p>ด้าน น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวว่า การเสียชีวิตของน.ส.ซอัสิตดา เข้าชายที่ญาติจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 4 แสนบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตามมาตรา 63(7) พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ เชื่อว่ายังมีผู้ประกันตนอีกมากที่ยังไม่รู้สิทธินี้ ซึ่งกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 แต่สปส.เพิ่งจะออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนม.ค. 2561 โดยมีผลย้อนหลังถึงปี 2558</p> <p>-ด้านนายประเสริฐ จวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน เปิดเผยว่า หลังลงพื้นที่ตรวจสอบ รพ.พระราม 2 พบว่าระบบเตือนไฟไหม้ และตัดแปลงอาคารที่จอดรถมาเป็นอาคารผู้ป่วยนอกได้รับอนุญาตถูกต้อง ส่วนที่มีการต่อเติมอาคาร ได้แจ้งรพ.พระราม 2 ให้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมายื่นชี้แจงตามขั้นตอน พร้อมประสานไปยังสำนักการโยธา กทม. เพื่อขอเบิกแบบแปลนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รพ.พระราม 2 มาประกอบเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า คมชัดลึก ข่าวสด</p>	<p>แพทย์ลวนลามคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะนายกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีสูติแพทย์ลวนลามคนไข้ ว่า ทันทีที่มีข่าว ทีมแพทยสภาได้หาข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อนำมาพิจารณา โดยจะเข้าที่ประชุมในต้นเดือนธ.ค. ขณะที่ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ เร่งรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนเพื่อสรุปส่งให้อัยการพิจารณา คาดว่าจะสรุปได้ภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>ทั้งนี้ มีผู้ที่อ้างว่าเคยถูกนพ.จักรพงษ์ลวงละเมิดทางเพศ ระบุว่า รู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากดูข่าวพบว่าห้องตรวจในคลินิกมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งประตู และตำแหน่งเตียงคนไข้ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ thaigov เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>รองนายกฯ เยี่ยมรพ.สต.ปราสาท</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรมต. ประจำสำนักนายกฯ และ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.สต.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยรพ.สต.ปราสาทได้รับการพัฒนา ครบ 5 ด้าน มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ได้เป็น รพ.สต.ดีดดาว ระดับ 5 ดาว ได้ร่วมกับพชอ.และภาคีเครือข่าย ตั้งเป้าพัฒนาให้ประชาชนมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี โดยกำหนดประเด็นในการพัฒนา 2 ประเด็น คือ 1.ด้านอาหารปลอดภัย และ 2.การจัดการขยะ</p>
<p>ทีวีช่อง TNN24 เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ thaigov เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>รองนายกฯ เยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัววิมละลม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวนำร่องเขตเมืองระยะแรก โดยปัจจุบัน จ.บุรีรัมย์ มีทีมหมอครอบครัวทั้งหมด 21 ทีม ตั้งเป้าจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวทั้งจังหวัดให้ได้ 158 ทีม ในปี 2569 พร้อมกันนี้ ได้พบปะเครือข่าย อสม.ในพื้นที่ และมอบนโยบายว่า อสม.ยุค 4.0 ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ Nationtv, INN เว็บไซต์ mthai เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>แอบอ้างชื่อแพทย์โฆษณาผลิตภัณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาตาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผกก.3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเร่งรัดติดตามการตรวจสอบเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก NICE SHOP และ DREAM SHOP ที่นำภาพของ รศ.พญ.รังสิมา ไปใช้โฆษณาขายสินค้าเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวและรักษารอยแผล ทั้งนี้ จะร้องเรียน อย. สคบ. และ บก.ปคบ. ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ผิด กม.หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีผู้แอบอ้างนำภาพ นพ.อภิรักษ์ ช่างสุวนิช ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นายกสมาคมคล้ายแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ไปติดต่อโฆษณาครีมชื่อ LANBENA ANTI SCAR CREAM ที่มีการจำหน่ายในอินเทอร์เน็ตเช่นกัน พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดเว็บไซต์จำหน่ายครีมที่สร้างความเสียหายให้แพทย์ทั้ง 2 รายต่อไป</p>
<p>เพจปฏิบัติการ หมาเฝ้าบ้าน</p>	<p>จัดซื้อครุภัณฑ์แต่ไม่ได้ใช้งาน</p> <p>-โพสต์ข้อความและภาพว่า เมื่อช่วงกลางปี 2561 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. ได้จัดซื้อครุภัณฑ์อ้างว่าจำเป็นต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการทำงานของ จนท. และซื้อทดแทนของเก่า ใช้งบรวม 798,460 บาท รายการที่จัดซื้อ ได้แก่ ทีวีแอลอีดี ACONATIC 55 นิ้ว พร้อมสายต่อพ่วง HDMI จำนวน 8 เครื่อง ขาตั้งโทรทัศน์แบบเคลื่อนย้ายยี่ห้อ BDEE 8 ชุด และโน้ตบุ๊ก DELL รุ่น G3 จำนวน 20 เครื่อง ส่งมอบตั้งแต่ ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ทีวีพร้อมขาตั้งถูกนำไปกองไว้โดยไม่มีใครใช้งาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว กรณีภาคเอกชนเสนอให้พิจารณาอนุญาตนำเข้าบุหรีไฟฟ้า ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศตั้งคณะทำงาน ทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการ นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 รวมไปถึงสารสกัด หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอน้ำ เพื่อ การสูบบารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า ซึ่งนำเข้ามาพร้อมบารากูหรือบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้า โดยมี นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน และมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิต สธ. เป็นต้น</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>คนไข้เสนอห้ามหมอก็กเที่ยง</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์รายหนึ่งได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊ก เป็นแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นผู้ป่วย คลินิกความดันโลหิตสูง เดือนพ.ย. ของรพ.แห่งหนึ่ง ซึ่งคนไข้เสนอห้ามแพทย์ พยาบาล พักเที่ยงหรือสลັบกันพัก พร้อม ระบุว่า ที่นำมาเผยแพร่เนื่องจากอยากให้เป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมถึงผู้ใหญ่ สู่การพัฒนาในอนาคตของวงการ สาธารณสุข โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก</p> <p>พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า แพทย์ต้องทานอาหารมื้อเที่ยง เช่นเดียวกับคนทั่วไป ขอให้แพทย์โอพีดีได้พักทานข้าวกลางวัน ส่วนห้องฉุกเฉิน ICU จะมีแพทย์ประจำครอบคลุมช่วง เที่ยงอยู่แล้ว การให้สลັบกันพักจะดีสำหรับผู้ป่วยเพื่อลดการรอคอย แต่จะใช้ได้ในสถานการณ์ที่แพทย์เพียงพอ แต่บาง ที่ยังไม่สามารถทำได้เพราะแพทย์และบุคลากรยังไม่เพียงพอ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ประชุมวิชาการสุราแห่งชาติครั้งที่ 10</p> <p>-เสนอข่าว ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 10 "สิบปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 : ประเทศไทยได้อะไร" จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ สสส.</p> <p>ศ.พญ.สาวิตรี อัยฉางค์กรชัย ผอ.แผนงาน ศวส. กล่าวว่า ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบมีนัก ดื่มกว่า 16 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นนักดื่มประจำเกือบ 7 ล้านคน โดยเฉพาะ เยาวชนอายุ 15-19 ปี มีนักดื่มถึงร้อยละ 14 พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 95 เห็นว่าสุราเป็นสิ่งให้โทษต่อสังคมไทย และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกฎระเบียบ มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง 10 ปีหลังบังคับใช้กฎหมาย พบว่า จุดจำหน่ายลดลง พบเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง พื้นที่ปลอดเหล้าจำนวนเพิ่มขึ้น วันและเวลาที่จำกัดการ เข้าถึงเพิ่มมากขึ้น และกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าไม่ควรปรับแก้กฎหมาย และควรเข้มงวดกวดขัน ควบคุมการโฆษณาการ ทำการตลาดการขายสุราให้เป็นของขจวญปีใหม่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>มาตรการแก้ปัญหาทางพารา</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ออกประกาศระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการการใช้ยางพาราในภาครัฐ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ยังมี งบประมาณค้างท่ออีกกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อให้ใช้งบมาสนับสนุนการใช้ยางตามเป้าหมาย 2 แสนตัน จากปัจจุบันใช้ไป เพียง 8.8 พันตัน โดยจะมีการกำหนดราคากลางใหม่เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ได้ให้ก.เกษตรฯ และ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งประสานงานกับ สธ. ก.ศึกษา ก.กลาโหม ก.พัฒนาสังคมฯ เพื่อขอทราบปริมาณ ความต้องการในการใช้อุปกรณ์เครื่องนอนของหน่วยงานที่กระทรวงต่าง ๆ รับผิดชอบ เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ความร่วมมือพัฒนาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมรพ.เจ้าพระยา อภัยภูเบศร เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาสมุนไพร โดยมี นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต้อนรับ และ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำชมศูนย์ ฝึกอบรมอภัยภูเบศรเดย์สปา, โรงงานผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศร มาตรฐาน GMP/PICS, รพ.การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและร้านยาไทยต้นแบบ "ร้านยาโพธิ์เงิน"</p>
<p>ทีวีช่อง TNN24 เว็บไซต์มติดล</p>	<p>พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับ ม.มหิดล เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล เสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพร ยาสมุนไพร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ตั้งแต่ 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก (World Herb Hub) คาดว่าสามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะพืชกัญชา พบว่าตำรับยาของแพทย์แผนไทยในอดีตมีกัญชาเป็นส่วนผสมประมาณ 100 ตำรับ และใช้รักษาโรคอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง ลมชัก อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โดยความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน จะช่วยสนับสนุนข้อมูลของสมุนไพรที่ถูกต้อง เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
เว็บไซต์ ACNEWS	<p>วันเด็กสากล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาเด็กตามหลัก CPR ได้แก่ C-Creativity การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ P-Positivity การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดเชิงบวก R-Responsibility to social การสนับสนุนให้เด็กมีจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี นอกจากนี้ ควรกระตุ้นให้เด็กมีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองในแต่ละด้าน</p>
เว็บไซต์ thaipbs ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เนชั่นวิชั่น TNN24 ช่องวัน	<p>ความปลอดภัยวันลอยกระทง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในการจัดงานวันลอยกระทง มักจะมีร้านอาหาร แผงลอย มาตั้งขายในบริเวณงาน กทม. เทศบาล และอบต. ต้องเข้มงวดเรื่องความสะอาดและให้คำแนะนำเรื่องสุขลักษณะต่าง ๆ ส่วนประชาชนควรเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารหรือแผงลอยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ เช่น ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ที่สำคัญ ให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรก เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี 2551-2560 ช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 วัน มีคนจมน้ำเสียชีวิตสะสม 380 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 เฉพาะวันลอยกระทงมีคนจมน้ำเสียชีวิตสะสมสูงถึง 145 คน โดยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสียชีวิต 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และในปี 2560 แนวโน้มการเสียชีวิตลดลงทั้งในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ เป็นชายมากกว่าหญิงประมาณ 2 เท่า มากที่สุดคือเด็กอายุ 5-9 ปี ที่น่าสนใจคือ ยังมีเด็กชายอายุ 8 ปีที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จมน้ำเสียชีวิตจากการว่ายน้ำลงไปเก็บเงินในกระทง</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุว่า ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ และสอนให้ปฏิบัติ 3 อย่า คือ อย่าใกล้ : อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ อย่าเก็บ : อย่าลงน้ำไปเก็บเงินในกระทง และอย่าก้ม : อย่าก้มไปลอยกระทง โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กลอยกระทงตามลำพังและเก็บกระทง เพราะอาจพลัดตกจมน้ำเสียชีวิตได้ และสอนเด็กใช้นกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ</p>
เนชั่นทีวี	<p>รณรงค์ให้การบริโภคเกลือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคเกลือ-โซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ หลังพบคนไทยได้รับโซเดียมสูงกว่าปกติ 2 เท่า พร้อมตั้งเป้าให้ประชากรไทยลดการบริโภคโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.2568</p>
กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า มติชน เว็บไซต์แนวหน้า	<p>วันส้วมโลก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลการพัฒนาส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลในประเทศไทย ว่า คริวเรือนมีส้วมใช้และถูกสุขลักษณะ 20.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.8 ในปี 2560 กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย สรรหาสุดยอดส้วมเพื่อเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการส้วมสาธารณะ ให้เจ้าของสถานประกอบการตระหนักถึงการบำรุงรักษาส้วมให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาส้วมและจัดการสิ่งปฏิกูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าของส้วมสาธารณะได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ 17 แห่ง เช่น รพ.เพชรบูรณ์, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา, โรงเรียนเอกอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รมต.ประจำสธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวรณรงค์วันส้วมโลกว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล ซึ่งปีนี้ กรมอนามัยร่วมรณรงค์ในหัวข้อหลัก "ส้วมครบวงจร...เสียงสะท้อน จากธรรมชาติ (When Nature calls)" เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมและจัดการสิ่งปฏิกูล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร	<p>อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตลอดจนนำสิ่งปฏิภูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง พญ.สมศรี เกษโกวิท รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมวันส้วมโลก บริเวณห้องน้ำ SCG อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านโป่ง รณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกด้านสุขอนามัย และพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดได้มาตรฐาน สะอาดเพียงพอ และปลอดภัย</p>
เว็บไซต์บ้านเมือง สยามรัฐ	<p>ปัญหาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พ่อ แม่ผู้ปกครองยุคใหม่ต้องเข้าใจบุตรหลานที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น อยากเรียนรู้ อยากลอง ซึ่งอาจเกิดการเรียนรู้ หรือแสดงพฤติกรรมในทางที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ยาและสารเสพติด</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การรู้และเข้าใจที่ถูกต้องของพ่อแม่และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเลิกยาเสพติดของลูกหลาน ต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว เมื่อรู้ว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรตั้งสติ ใช้เหตุผล ร่วมพูดคุยถึงต้นเหตุปัญหาหารือกัน โดยไม่ตำหนิ ดุด่า หรือลงโทษอย่างรุนแรง สร้างความเข้าใจกับทุกคนในครอบครัว ให้กำลังใจ แสดงความรักความห่วงใย ปรึกษากับครูที่ปรึกษา พาไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ.ใกล้บ้าน ให้ความพูดคุย หาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ติดตามและเฝ้าระวัง และช่วยประคับประคอง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติด้วยตนเอง ทั้งนี้ ขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmindat.go.th</p>
ข่าวสด	<p>วิธีดูแลรีเทนเนอร์</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล รก.แทน ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า ผู้ที่จัดฟันควรดูแลรักษา รีเทนเนอร์ โดยขณะใส่รีเทนเนอร์ไม่ควรใช้ลิ้นดันไปมาจนหลุด เนื่องจากจะทำให้หลวม เมื่อรับประทานอาหารควรถอดรีเทนเนอร์ใส่กล่องทันที ไม่ควรห่อกระดาษชำระหรือใส่กระเป๋า เพราะจะทำให้แตกหักได้ ถ้ารีเทนเนอร์หายหรือชำรุดควรรีบไปทันตแพทย์ทำรีเทนเนอร์ใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อน กรณีมีคราบหินปูนหรือมีคราบสกปรก ควรทำความสะอาดโดยใช้แปรงสีฟันขนนุ่มแปรงเบาๆ ด้วยน้ำสบู่ให้ทั่ว แช่น้ำยาเม็ดฟู่ หรือแช่น้ำส้มสายชูเจือจาง รวมทั้งควรเปลี่ยนรีเทนเนอร์ตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์แนะนำ หากไม่ทำความสะอาด รีเทนเนอร์อาจเปลี่ยนสี มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เกิดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อในช่องปาก และหลังใช้รีเทนเนอร์ หากเหงือกหรือเนื้อเยื่อภายในช่องปากบวมแดง หรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาทันตแพทย์</p>
ข่าวสด	<p>โรคไมเกรนในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไมเกรนสามารถเกิดได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเกิดจากพันธุกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ไมเกรนที่ไม่มีอาการเตือน พบมากในกลุ่มที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน และไมเกรนที่มีอาการเตือน ที่พบบ่อยได้แก่ การมองเห็นผิดปกติ เห็นแสงเป็นเส้นซิกแซก คล้ายพินเหลือย เห็นภาพมืดเป็นบางส่วน มองภาพไม่ชัด สังเกตได้จากเด็กมักบ่นปวดหัวทั้งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีปัญหาเรื่องสายตา</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคไมเกรนในเด็กไม่มีอันตรายรุนแรง แต่จะกระทบต่อชีวิตประจำวัน ทำให้หงุดหงิดอึดอัดมากกว่าปกติ การดูแลป้องกันเมื่อเด็กมีอาการไมเกรน คือ หลีกเลี่ยงแสงแดด หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป หลีกเลี่ยงการอดนอน การเล่นเกม/ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ เมื่อมีอาการปวดศีรษะไม่รุนแรงให้นอนพัก หรือกินยาแก้ปวด หากอาการปวดศีรษะรุนแรงมาก ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ Bangkok Post The nation	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิษ ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เผยสถานการณ์โรคหัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-17 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วย 2,560 ราย สูงสุดใน จ.ยะลา 1,348 ราย รองลงมา ปัตตานี 741 ราย สงขลา 238 ราย และนราธิวาส 173 ราย และมีผู้เสียชีวิต 18 ราย ผู้เสียชีวิตอยู่อายุระหว่าง 7 เดือน - 2 ปี 6 เดือน ส่วนใหญ่มีภาวะทุพโภชนาการ ทุกรายเข้ารับการรักษาในรพ.ด้วยโรคหัดที่มีภาวะแทรกซ้อน ขอให้ประชาชนนำเด็กแรกเกิด - 4 ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 อายุ 2 ปีครึ่ง เด็กเล็กต้องได้รับนมแม่สามารถพาบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านฟรี และหากเด็กมีไข้ ไอ มีผื่นแดงและตาแดง ให้แยกเด็กออกจากเด็กอื่น 1 สัปดาห์ กรณีที่ในบ้านมีเด็กสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วย หากไม่ได้รับวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ให้นำเด็กไปฉีดวัคซีนให้ครบ กรณีเป็นเด็กนักเรียน หากมีอาการป่วยให้หยุดอยู่บ้าน 1 สัปดาห์เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคห้ายาก</p> <p>-เสนอสรุปข่าวโรคห้ายาก โดย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ระบุว่ามียากกว่า 7-8 พันโรค ซึ่งแพทย์อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคมานัก ผู้ป่วยร้อยละ 32 จะมีคุณภาพชีวิตและครอบครัวแย่ง และร้อยละ 42 จะมี 1 คนในครอบครัวต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแล นอกจากนี้ เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา รวมทั้งประเทศไทยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพันธุศาสตร์เพียง 20 คน ภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขของไทยโดยเร็ว ด้าน นพ.จักรกฤษ แซ่โจ้ว รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้มีการดูแลบริหารจัดการโรคหายากเป็นระบบ ด้าน นายศิริศักดิ์ เทพาคำ รอง ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า โรคหายากมีผลกระทบต่อประชากรโลก ร้อยละ 6-8 กว่าร้อยละ 60 เกิดจากพันธุกรรม และร้อยละ 75 เป็นอาการทางระบบประสาท และการบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ส่วนใหญ่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดย 1 ใน 3 ของเด็กที่เกิดมาเป็นโรคหายากจะเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) รายงานข้อมูลประจำปี 2561 ว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกลดลงจาก 3.4 ล้านคน ในปี 2539 เหลือ 1.8 ล้านคน ในปี 2560 สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจาก สปสช. ในปี 2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและยังมีชีวิตอยู่ 67,087 ราย ในจำนวนนี้เข้าสู่กระบวนการรับยาต้านไวรัส 37,627 ราย ไม่สามารถติดตามได้ 29,460 ราย ส่วนใน กทม. มีคนไทยที่ติดเชื้อฯ ไปขอรับยาต้านไวรัส 166 ราย แรงงานข้ามชาติ/คนไทยไร้สิทธิ 154 ราย มีผู้ขอรับบริการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อฯ และหลังจากได้รับเชื้อเอชไอวีที่ไม่ใช่จากการทำงาน 133 ราย พฤติกรรมเสี่ยงในการรับเชื้อทั้งไทยและทั่วโลก คือ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย การใช้ยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และในไทยมีรูปแบบใหม่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี คือ การซื้อขายน้ำนมแม่ที่ติดเชื้อเพื่อให้กับทารกที่แม่ไม่มีน้ำนม การมีเพศสัมพันธ์แบบสวิงกิ้ง และการขายบริการทางเพศ จากหญิงตั้งครรรภ์ใกล้คลอดให้ผู้ที่มีเช็กซ์แบบวิตถาร ทั้งนี้ คาดการณ์จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยวันละ 16 คน ซึ่งรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณ 3,046.31 ล้านบาท ให้สธ. ผ่าน สปสช. ไปบริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งต้องติดตามว่าจะรับมือไหวหรือไม่</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด ผจก.ออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>รพ.ราชบุรีปลูกถ่ายไตสำเร็จ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5, นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ราชบุรี, นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี, นพ.สมบุรณ์ อภิชัยยิ่งยอด รองประธานปลูกไต รพ.ราชบุรี และนางนพมาศ สุทธิวิรัช รองผอ.ด้านการพยาบาล พร้อมผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและบริจาคไต ร่วมกันแถลงข่าวกรณีแพทย์สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกเป็นผลสำเร็จของรพ.ราชบุรี และเขตสุขภาพที่ 5 ว่า รพ.ราชบุรีได้พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจว่าใน 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 รพ.ราชบุรี สามารถให้บริการได้และพร้อมที่จะรับผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรายนี้ จากการผ่าตัดติดตามของทีมแพทย์ พบว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่มีผลแทรกซ้อนใดๆ จึงอยากเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคอวัยวะ เพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วย</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผจก.ออนไลน์ Bangkokbiznews Newtv</p>	<p>รางวัลเจ้าฟ้ามหิตล</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 รวม 49 ราย จาก 25 ประเทศ และมีมติให้ผู้ที่ได้รับรางวัล 4 คน จาก 2 สาขา คือ 1.สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ และ ผอ.สถาบันมะเร็งไนท์ ม.การแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา และ ศ.ดร.แมรี แคลร์ คิง ศาสตราจารย์เวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 2.สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.จอห์น ดี. คลีเมนส์ ผอ.บริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติ ประเทศบังกลาเทศ ศาสตราจารย์วุฒิคุณ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย บางกอกโพสต์	ระบอบาติทยา ม.แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และ ศ.นพ.ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ศาสตราจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศสวีเดน ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานรางวัลในวันที่ 31 ม.ค. 2562 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
มติชน	<p>การดูแลผู้บาดเจ็บ</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับงานประชุมระดับโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกด้านวิกฤตบาดเจ็บและอุบัติเหตุ และประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากรถระดับจังหวัด ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "หลักการดูแลผู้บาดเจ็บตั้งแต่ก่อนมาถึงรพ. ตลอดจนการฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ" ว่า ไทยได้รับการชื่นชมอย่างมากจากทั่วโลกว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาอุบัติเหตุตามแนวทางสากล โดยเฉพาะปฏิญญาออสโล ที่ยูเอ็นประกาศเจตนารมณ์ในปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งความสำเร็จของไทยคือ 1. มีการจัดตั้ง สพจ. เพื่อบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 2. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาในรพ.ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดภายใน 72 ชั่วโมงแรกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 3. มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ขณะเจ็บป่วยฉุกเฉินและเป็นโรคร้ายแรง และ 4. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังบาดเจ็บให้เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาค่าการบาดเจ็บผู้ป่วย รวมถึงยังพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นจริงมากที่สุด</p> <p>ทั้งนี้ สิ่งสำคัญต้องแก้ต้นเหตุ โดยอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 32 คนต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ภายในปี 2020 กำหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งของตัวเลขเดิม จึงเป็นความท้าทายของไทย</p> <p>เนื่องจากร้อยละ 90 มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม จึงต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติและความเชื่อของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ต้องจัดตั้งหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนทั้งระบบ หน่วยงานต้องมีอิสระ ไม่ถูกอิทธิพลทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงได้</p>
ไทยรัฐ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส. กล่าวถึงปัญหาคนไร้บ้านซึ่งร้อยละ 30 มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่รุนแรง ร้อยละ 50 เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง และขาดความรู้เรื่องสิทธิ ว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสุขภาพจิต มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิกระจกเงา จัดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กทม. เพื่อช่วยเหลือดูแลให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>นวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม</p> <p>-เสนอภาพข่าว สวทช. นำผลงานวิจัยช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้า DENTII SCAN เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม และเผยแพร่ผลงานวิจัยแบบรางวัลโบล่า จัดแสดงในงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 23-25 พ.ย.นี้ ที่สยามสแควร์วัน</p>
มติชน	<p>สมทบทุนสภาอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุมกรม. นายดำรง เจริญประยูร ผอ.สำนักงานสภาอากาศ สภาอากาศไทย นำศิลปินดารานักแสดง เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายกสภาอากาศไทย" เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ โดยนำเครื่องกระตุ้นหัวใจมาจัดแสดงด้วย ทั้งนี้ นายกฯ ได้ร่วมสมทบทุน 1 หมื่นบาทในการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ</p>
เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์มติชน	<p>ตุน้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว นายภานุ แยมศรี ผวจ.นนทบุรี กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับ นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นพ.สสจ.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่ออบรมผู้ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคจากตุน้ำดื่มอัตโนมัติของอปท. พบว่า ย่านธุรกิจ ย่านชุมชน หอพัก มีการติดตั้งตุน้ำดื่มอัตโนมัติหยอดเหรียญเป็นจำนวนมาก แต่จากข้อมูลของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ พบว่ายังมีตุน้ำดื่มอัตโนมัติจำนวนมากที่ไม่ผ่านเกณฑ์</p> <p>นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นพ.สสจ.นนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของตุน้ำดื่มหยอดเหรียญใน จ.นนทบุรี แต่จากที่สุ่มตรวจประมาณ 500 ตู้พบไม่ได้มาตรฐานถึง 30% จึงได้แจ้งให้ท้องถิ่นต่างๆ ไปออก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ข้อบัญญัติมาควบคุม และให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาตให้ถูกต้อง หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้ปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์แล้วจึงออกใบอนุญาต
มติชน	<p>ปัญหาขยะ</p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พะเยา เปิดการจัดงาน "ประกาศสงครามขยะ ประจำปี 2562" เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง มีการลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ระหว่าง จ.พะเยากับหน่วยงานราชการ และ อปท. โดยขยะติดเชื้อจะมี สสจ. ม.พะเยา และ รพ.พะเยา ร่วมกันดูแล ส่วนขยะชุมชนจะมีการคัดแยกขยะทุกวันศุกร์ มีโครงการหน้าบ้านนำมอ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อนำไปขายเป็นค่าอาหารกลางวัน</p>
ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์	<p>ไฟไหม้โรงงานกระดาษ</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เปิดเผย ว่า ขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บกระดาษ บ.ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว ในช่วงสายวันนี้ เจ้าหน้าที่จากสสจ.จะเข้าไปตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต</p>
ไทยรัฐออนไลน์	<p>ช่วยเหลือผู้ป่วย จ.ปัตตานี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สสจ.ปัตตานี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 31/2 ม.5 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยม น.ส.ตอฮิเราะะ สามะ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งป่วยด้วยโรคไม่ทราบสาเหตุ ทำให้หน้าบวม หายใจไม่ออก ตาขาวปิด สภาพร่างกายผอมแห้ง โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่เดือนก.พ. ไปรักษาที่ รพ.หนองจิก แพทย์วินิจฉัยว่าอาจจะเป็นฟันคุดทับเส้นประสาท จึงได้ถอนฟันออกแต่อาการยังไม่หาย จนล่าสุด แพทย์นำชิ้นเนื้อไปส่งตรวจที่รพ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะที่รอผลนั้น ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่สามารถเดินทางไปรพ.ได้บ่อย จึงรักษาหมอบ้านจนอาการเริ่มทรุดลง ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี และแพทย์พยายามขอให้อนุญาตให้นำผู้ป่วยไปรักษาที่รพ.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่พอปฏิเสธ ส่วนตัวผู้ป่วยต้องการไปรักษาตัวที่รพ. จึงได้ประสานรพ.หนองจิกมารับตัว สำหรับผลตรวจชิ้นเนื้อเบื้องต้น ไม่พบว่าเป็นโรคมะเร็งหรือมะเร็ง แต่สาเหตุของน่าจะเป็นก้อนเนื้ออกบริเวณกรามด้านขวา ซึ่งการรักษามีโอกาสที่จะหาย</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ทั่วโลก	<p>ผักป็นเป็อนอีโคโลชนิดใหม่</p> <p>-เสนอข่าว อย.สหรัฐฯ และแคนาดา เตือนประชาชนให้เลี่ยงรับประทานผักกาดโรเมน หรือผักกาดหวาน เพราะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออีโคโลชนิดใหม่ที่ต่างจากเชื้ออีโคไลในผักกาดโรเมนเมื่อต้นปี แต่ยังไม่มีการเรียกคืนจากห้างร้าน และได้ร่วมกันรับมือการแพร่ระบาด หลังพบชาวอเมริกันป่วย 32 คนใน 11 รัฐ และชาวแคนาดารัฐควิเบกกับออนตาริโอป่วย 18 คน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch